

Số: /BC-UBND

Phổ An, ngày 23 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Thực hiện Công văn số 572/PNV ngày 20/5/2024 của Phòng Nội vụ thị xã Đức Phổ về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Ủy ban nhân dân xã Phổ An báo cáo kết quả thực hiện công tác quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 như sau:

I. Khái quát đặc điểm tình hình

Phổ An là xã ven biển, có tổng diện tích tự nhiên 1815,41 ha. Dân số 13.014 khẩu, được phân bố ở 14 khu dân cư của 4 thôn, Đời sống nhân dân sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp, đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản, một số ít hộ buôn bán và sản xuất chế biến.

Trong 06 tháng đầu năm cấp ủy Đảng, chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã; nền kinh tế của xã duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển. Các lĩnh vực Văn hóa - xã hội, khoa học công nghệ từng bước kết hợp hài hòa với phát triển kinh tế; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên; an sinh xã hội được chú trọng; quốc phòng được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, tiến bộ; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao.

II. Công tác chỉ đạo, triển khai

- Kết quả tuyên truyền, quán triệt về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Luật dân chủ ở cơ sở.

UBND xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đến toàn thể cán bộ, công chức và Nhân dân trong toàn xã, gắn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng củng cố Quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính góp phần chuyển biến tích cực trong phương thức chỉ đạo, điều hành của chính quyền.

- Việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

UBND xã ban hành kế hoạch số 37 /KH-UBND ngày 18/3/2024 triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2024.

III. Hoạt động của Ban Chỉ đạo và kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong 6 tháng đầu năm 2024

1. Hoạt động của Ban Chỉ đạo

Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, đã chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra. Các đồng chí trong ban chỉ đạo đã dành nhiều thời gian để thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, hoạt động có hiệu quả, đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác năm, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo kịp thời theo quy định.

2. Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2024

- *Đánh giá kết quả thực hiện từng nội dung trong Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở:*

* Những nội dung cần công khai cho nhân dân biết được niêm yết công khai bằng văn bản tại UBND xã, Nhà văn hóa thôn; công khai bằng hệ thống truyền thanh của xã hoặc công khai tại các buổi họp dân, thông báo đến người dân biết cụ thể như sau:

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; phát động phong trào thi đua hàng năm. Đối tượng, mức thu các loại phí, lệ phí; các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính, giải quyết công việc liên quan đến nhân dân tại Bộ phận một cửa xã.

* Những nội dung Nhân dân bàn và quyết định: đều được đưa ra để Nhân dân bàn và quyết định, luôn tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng cao trong Nhân dân. Chính quyền đã chỉ đạo các thôn trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc tổ chức cho Nhân dân thảo luận, bàn bạc tập thể và thống nhất.

* Những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Trong 6 tháng đầu năm tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030.

* Những nội dung Nhân dân giám sát: Nhân dân thực hiện việc giám sát thông qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Thực hiện giám sát công trình Triển khai rộng rãi trong nhân dân về kế hoạch thực hiện chương trình bê tông hóa các tuyến đường giao thông để nhân dân bàn bạc và thống nhất thực hiện, thực hiện chủ trương cho vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để giải quyết việc làm, tăng thu nhập. Công khai để nhân dân biết, Nhân dân bàn và quyết định, Nhân dân tham gia ý kiến các công trình xây dựng.

+ Công trình Kiên cố hoá tuyến kênh tưới từ mương rộc gốc đến kênh đập nhánh thôn An Thạch, xã Phổ An, tổng vốn đầu tư 1,070 tỷ đồng (trong đó ngân sách thị xã 800 triệu, ngân sách xã 270 triệu)..

+ Công trình Kiên cố hóa kênh mương Đội 6 đi Sông Thoa Gò Soáy đi mương tiêu đội 4, thôn An Thổ, tổng vốn đầu tư 875.000.000 triệu đồng (trong đó

ngân sách Trung ương 700 triệu, ngân sách thị xã 87,5 triệu, ngân sách xã 87,5 triệu).

- *Kết quả thực hiện cải cách hành chính:* Tổ chức triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của thị xã, xã. Thực hiện sử dụng phần mềm một cửa dùng chung trong công tác tiếp nhận và trả hồ sơ tại bộ phận “một cửa”; hướng dẫn công dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức trên cổng dịch vụ công Quốc gia và thực hiện số hóa hồ sơ theo quy định của cấp trên. Trong 6 tháng đầu năm 2024 tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính 1592 hồ sơ.

Tổng số hồ sơ đã giải quyết: 1592 hồ sơ. Hồ sơ giải quyết trước hạn: 1592 hồ sơ, đạt 100%, hồ sơ đang giải quyết: 0 hồ sơ, Rút hồ sơ: 37.

Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt tỷ lệ 100%. Trong đó: Dịch vụ công trực tuyến một phần: 1313/1313 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%; Dịch vụ công trực tuyến toàn phần 317/317 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%.

Việc thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả: Tại Bộ phận Một cửa phường đã thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí 1.127 lượt, tổng số tiền 26.785.000 triệu đồng.

Kết quả số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC: số hoá hồ sơ khi tiếp nhận TTHC đạt tỷ lệ 100%, số hoá kết quả giải quyết TTHC đạt 99,87%.

Tổ chức lấy phiếu đánh giá mức độ hài lòng của công dân theo đúng quy định Đạt 98,9%.

- *Đánh giá kết quả thực hiện công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.*

- Kết quả thực hiện công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Trong 6 tháng đầu năm UBND xã tiếp nhận 17 đơn của công dân (thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã là: 17 đơn). Trong đó: 08 đơn yêu cầu giải quyết đất đai (trong đó thị xã chuyển về 04 đơn; trùng vụ việc 02 đơn), 09 đơn kiến nghị liên quan đến đất đai, 01 đơn trình báo. Đã giải quyết xong 16/17 đơn, còn lại 01 đơn đang xác minh giải quyết.

- Nhờ làm tốt công tác tiếp dân thường xuyên, định kỳ và công tác hòa giải ở cơ sở, qua đó các đơn thư khiếu nại, tố cáo ít xảy ra trên địa bàn xã. Góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; quốc phòng quân sự tại địa phương.

- Kết quả công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ. Công tác tiếp công dân trong 6 tháng đầu năm Chủ tịch UBND xã tiếp công dân lưu động tại thôn An Thổ có 05 lượt người tham dự và có 05 ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân. Chủ tịch UBND xã trả lời, phúc đáp, giải quyết xong 05/5 ý kiến; Chủ tịch UBND xã tổ chức tiếp công dân định kỳ vào thứ 5 hàng tuần, tại phòng tiếp dân có 01 lượt/01 công dân; tiếp công dân thường xuyên có 01 lượt/01 công dân. Chủ tịch UBND xã chỉ đạo bộ phận chuyên môn, tham mưu giải quyết và trả lời cho dân.

- Kết quả tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương với Nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm Bí thư Đảng ủy tổ chức

tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân thôn An Thỏ, xã Phổ An, qua buổi đối thoại nhân dân phản ánh, kiến nghị 05 ý kiến liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường và an ninh trật tự. Đã chỉ đạo giải quyết xong 05/5 ý kiến, kiến nghị đạt 100%, nhiều vụ, việc tồn đọng nhiều năm qua đã được giải quyết dứt điểm, tạo được niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy Đảng tạo sự đồng thuận của dự luận xã hội, củng cố hơn nữa mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân.

- Kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Đảm bảo an sinh xã hội tạo điều kiện cho nhân dân vui xuân, đón tết. Chi trả trợ cấp – cứu trợ thường xuyên, cấp phát quà, chúc thọ, mừng thọ,... thực hiện kịp thời, đảm bảo đến tận tay đối tượng theo quy định, không để xảy ra sai sót. Kết quả: UBND xã tổ chức viếng nghĩa trang liệt sỹ xã; Phối hợp với các cơ quan đơn vị, tổ chức, cá nhân thăm và tặng quà các gia đình chính sách, gia đình các anh hùng LLVT nhân dân đã hy sinh, từ trần và các đối tượng BTXH, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, Tổng cộng 2.563 suất, với số tiền: 1.095.450.000 đồng. (bao gồm quà của Chủ tịch nước, tỉnh, thị xã và các đơn vị, tổ chức cá nhân,...)

- Tổ chức Lễ chúc thọ, mừng thọ cho các cụ tròn 70,75,80,85,95 trên 100 với số tiền: 145.200.000 đồng; các cụ tròn 90 tuổi là 16 cụ (700.000đ/cụ), với số tiền 11.200.000 đồng (ngân sách tỉnh); các cụ tròn 100 tuổi là 3 người (1.200.000đ/cụ), với số tiền 3.600.000đồng.

- Giải quyết kịp thời các chế độ người có công trên địa bàn, chi trả chế độ chính sách hàng tháng cho người có công đảm bảo. Chi quà tết cho đối tượng chính sách nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 kịp thời.

- Giải quyết các hồ sơ liên quan đến chính sách người có công đảm bảo, kịp thời, đúng đối tượng, không để hồ sơ tồn đọng tại địa phương, cụ thể: giải quyết chế độ mai táng phí: 06 hồ sơ.

- Tiếp tục tuyên truyền và lập hồ sơ người có công nhận tiền trợ cấp hàng tháng qua tài khoản ngân hàng.

- Trong 6 tháng đầu năm cấp mới thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội: 21 hồ sơ; cắt giảm thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội do nguyên nhân chết: 12 thẻ; cấp và gia hạn thẻ BHYT cho đối tượng hộ nông, lâm, ngư diêm nghiệp có mức sống trung bình từ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi: ; Giải quyết mai táng phí có: 10 hồ sơ; Lập hồ sơ tăng mới cho đối tượng bảo trợ xã hội: 25 hồ sơ; tổ chức xác định mức độ khuyết tật có: 4 hồ sơ; cấp đổi lại giấy xác nhận khuyết tật: 01 hồ sơ.

- Khảo sát lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu học nghề.

- Tổ chức thăm tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân ngày Quốc tế thiếu nhi.

Phối hợp UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

- *Kết quả việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước của thôn:* Việc triển khai, thực hiện hương ước, quy ước trong thời gian qua, nhìn chung đã có sự chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, an ninh quốc phòng được ổn định giữ vững.

- *Kết quả hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Ban Thanh tra nhân dân, tổ hòa giải.*

Hoạt động của các tổ hòa giải, Ban thanh tra nhân dân... ngày càng chặt chẽ, cùng phối hợp trực tiếp tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự ATXH, hòa giải các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, không để điểm nóng phát sinh.

IV. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

Công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được cấp Ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở có nhiều chuyển biến thực chất và hiệu quả hơn thể hiện rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện dân chủ trong cơ quan, nhất là chỉ đạo cán bộ, công chức đổi mới phương pháp, tác phong làm việc để nâng cao hiệu quả công việc và phục vụ tổ chức, cá nhân tốt hơn.

2. Tồn tại, hạn chế

- Việc biểu dương, khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác này chưa được thường xuyên, thường lòng ghép thành tích về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với thực hiện nhiệm vụ công tác để khen thưởng vào cuối năm.

- Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở hầu hết đều kiêm nhiệm nên công tác có phần hạn chế.

V. Một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở đạt nhiều kết quả, xác định mục tiêu thực hiện tốt QCDC ở cơ sở là góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị.

2. Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền về nội dung các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở.

3. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt quy chế, hương ước. Nâng cao vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Công khai minh bạch các thủ tục hành chính, các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của công dân.

5. Chỉ đạo phát triển kinh tế, quản lý trật tự đô thị, xây dựng, đất đai; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đảm bảo quốc phòng- an ninh.

6. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tranh chấp trong nhân dân; tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân để nắm và giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Trên đây là kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ thị xã Đức Phổ;
- Đảng ủy, TT. HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Minh Hà

